
sþ. 450. Fyrirspurn [184. mál]
til menntamálaráðherra um ráðstafanir til að bæta hlustunarskilyrði útvarps.

Frá Matthíasi Bjarnasyni og Gunnari Gíslasyni.

J. Hefur endanleg ákvörðun verið tekin um, með hvaða hætti ríkisútvarpið ætlar
að bæta hlustunarskilyrði á þeim stöðum á landinu. sem búa við sífelldar út-
varpstruf'lanir ?

2. Ef svo er, hvenær hefjast þessar framkvæmdir og hvenær er áætlað að þeim
verði lokið?


